



## **Người trẻ trên chuyến thuyền Bel Espoir (Hy vọng Tươi xanh) sẽ vượt biển Địa Trung Hải như sứ giả của đối thoại và hòa bình.**

Thanh Quảng sdb (Daniel Esparza – Aleteia)

Ngày 1 tháng 3, từ thành phố Barcelona, cửa ngõ lịch sử của những người hành hương vượt Địa Trung Hải, sẽ khởi hành một cuộc hải trình phi thường. Bel Espoir (“Hy vọng tươi xanh”), một con tàu học tập, sẽ ra khơi với 200 người trẻ gồm nhiều tín ngưỡng và nền văn hóa khác nhau sẽ hành trình kéo dài tám tháng qua Địa Trung Hải. Sáng kiến này, được gọi là MED25, được Tổng giáo phận Barcelona và Marseille tài trợ để “cổ súy những cuộc gặp gỡ chống lại chia rẽ”, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mời gọi tại Marseille vào năm 2023.

Kể từ thời Trung cổ, Barcelona đã trở thành một cảng quan trọng đối với những người hành trình đến Đất Thánh. Bản thân Thánh Ignatius thành Loyola đã khởi hành từ đây trong chuyến hành trình tâm linh của Ngài đến Jerusalem. Nhiều thế kỷ sau, thành phố này vẫn tiếp tục truyền thống này, giờ đây thông qua một thế hệ mới đang tìm cách truyền bá hy vọng cho một thế giới đầy chia rẽ.

### **Điều hướng để đối thoại**

200 người trẻ được chia thành tám đội 25 người, mỗi nhóm sẽ điều hành con tàu trong hai tuần, dưới sự hướng dẫn của Hiệp hội Những người Bạn Trẻ (Amis du Jeudi-Dimanche - AJD) của Pháp. Tại mỗi điểm dừng, họ sẽ tham gia các hội thảo về các vấn đề chính của Địa Trung Hải, bao gồm đối thoại liên văn hóa, môi trường, di cư và các thách thức kinh tế.

Chặng đầu tiên của hành trình sẽ đưa họ từ Barcelona đến Tetouan (Ma-rốc). Từ đó, con tàu sẽ cập bến 30 hải cảng, bao gồm Palermo, Naples, Heraklion, Istanbul và Beirut, để trao đổi tình anh em trên suốt chặng đường.

Vào cuối mỗi chặng hành trình, những người tham gia sẽ lại tàu để suy ngẫm về những trải nghiệm của mình và chia sẻ những gì họ đã học được. Cấu trúc độc đáo này đảm bảo rằng mỗi du khách trẻ đều được chia sẻ và bổ sung cho những trải nghiệm của những người khác.

### **Sứ mệnh đoàn kết cho Năm Thánh 2025**

Hành trình này không chỉ là một cuộc phiêu lưu trên biển - mà là biểu tượng của hy vọng trong Năm Thánh 2025, với chủ đề là Những người hành hương của hy vọng. Năm Thánh, một truyền thống có từ Kinh thánh và được hồi sinh trong Kitô giáo, là thời gian đổi mới tinh thần, hòa giải và hành hương. Nó kêu gọi các tín hữu đón nhận lòng thương xót, bắc các nhịp cầu vượt nối kết các sự chia rẽ để cùng nhau tiến bước trong đức tin.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh: Năm Thánh là thời điểm thắp lên hy vọng cho một thế giới chia rẽ, khuyến khích các hoạt động từ thiện và các cuộc gặp gỡ chữa lành. Những người trẻ trên tàu Bel Espoir sẽ là hiện thân cho sứ mệnh này, trở thành sứ giả của đối thoại và hòa bình khi thuyền của họ đi qua các vùng biển mà nhiều dân tộc và truyền thống khác nhau đã được nối kết qua các thế kỷ.



Barcelona, với lịch sử đức tin phong phú và sự kết nối với thế giới rộng lớn hơn, vẫn là ngọn hải đăng cho những ai muốn vượt những biên giới này để xây dựng những cây cầu. Trong thời đại chia rẽ, con tàu này nhắc nhở chúng ta rằng Địa Trung Hải không để chia cắt - mà đoàn kết.